
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 
สมัยประชุมวสิามัญท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 

………………………………… 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายลพิน  การรักษ์      ขอแจ้งการลาของสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ )             ๑. นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลากิจ 
                   ๒. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลาป่วย 
                           ๓. นางสาวนิตยา  ตาวะสี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๒   ลาป่วย  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายลพิน  การรักษ์       ขอให้สมาชิกได้พิจารณารายงานการประชุมที่แจกให้ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ )          แก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์       หากไม่มี ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(ประธานสภาฯ )           
ที่ประชุม  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
นายลพิน  การรักษ์       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา คือ การขออนุมัติจากสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาการกันเงินในกรณีที่ยัง  
(ประธานสภาฯ )          ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดครุภัณฑ์ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป   
นายยุคชัย  ไชยค ามี      การขออนุมัติจากสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาการกันเงินในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวด  
(ปลัดเทศบาล/           ครุภัณฑ์  ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ต้ังงบประมาณจัดซ้ือ 
เลขานุการฯ)             รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๗๒๙,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ คัน โดยได้ประกาศราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง 
                              อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ได้ผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท พลภพโฟตอน จ ากัด  
            ได้เสนอราคาขาย จ านวน  ๕๗๙,๙๐๐ บาท เทศบาลได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว บริษัทนี้มี 
                              คุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ าสุด ตามปกติผู้รับจ้างต้องมาท าสัญญาซ้ือขาย แต่ขณะนี้ผู้ 
                              รับจ้างยังไม่มาท าสัญญาซ้ือขาย ซ่ึงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นี้จะเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ  
                              ตามระเบียบการกันเงินในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือมาท าสัญญา เทศบาลต้องกันเงินโดยขอ 
                              อนุมัติจากสภาเทศบาลเพราะเป็นงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ถ้าหาก 
                              เทศบาลไม่กันเงินไว้ หากบริษัทมาท าสัญญาซ้ือขาย เทศบาลก็จะไม่มีงบประมาณจ่ายในส่วนนี้  
                              ขอให้ประธานสภาเทศบาลได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายข้อสงสัย 
นายลพิน  การรักษ์       ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายข้อสงสัย  
(ประธานสภาฯ )  
           



-๒- 
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ขอสอบถามว่าการกันเงินงบประมาณในส่วนนี้กับให้ตกไปเป็นเงินสะสมแบบไหนจะดีกว่า 
(สท.เขต ๑)               และถ้าไม่กันเงินไว้แล้วเงินตกเป็นเงินสะสม เทศบาลสามารถท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ทิ้ง 
               งานได้เลยใช่หรือไม่ 
นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ   ขอสอบถามว่าการกันเงินงบประมาณในส่วนนี้ จะกันเงินในจ านวน ๕๗๙,๙๐๐ บาท หรือ กันเงิน 
(สท.เขต ๒)               จ านวน ๗๒๙,๐๐๐ บาท 
นายจรูญ ณ สาโรจ์      สรุปว่าถ้าไม่มาท าสัญญาในวันนี้จะหมดพันธะสัญญาต่อกันใช่หรือไม่ หากไม่ได้ยี่ห้อนี้ก็คงจะดี  
(สท.เขต ๑)               เพราะเป็นยี่ห้อรถที่ไม่คุ้นเคย และไม่ม่ันใจในคุณภาพของรถยนต์ยี่ห้อนี้ อยากแนะน ารถยี่ห้อใหม่ที ่
                ราคาไม่สูงมาก เช่น ยี่ห้อ MG 
นายลพิน  การรักษ์       ขอเชิญเจ้าพนักงานพัสดุชี้แจงข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )  
นายสมชาย  แสนณรงค์  ขอชี้แจงว่าหากงบประมาณในส่วนนี้ตกไปเป็นเงินสะสมเทศบาลจะไม่มีรถยนต์ส่วนกลางใช้งาน
(เจ้าพนักงานพัสดุ)        เพราะรถยนต์คันเก่าช ารุดมากแล้ว ในกิจการงานต่างๆ ของเทศบาล เช่น การบริการประชาชน  
             การติดต่อราชการหรือส ารวจถนนต่างๆ จะท าไม่ได้เต็มที่อาจก่อให้เกิดปัญหาล่าช้าและมี 
            ผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาล หากบริษัทไม่มาท าสัญญาจะได้ออกหนังสือและ 
                ขมวดท้ายว่า หากไม่มาท าสัญญาภายในก าหนดจะสงวนสิทธ์ิในการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ถือว่าผู้รับจ้าง 
            เป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา  
            ๑๐๙ และเทศบาลจะด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป ในส่วนของการกันเงินนั้น จะกันเงิน  
            ตามงบประมาณในเทศบัญญัติที่ต้ังไว้ คือ จ านวน ๗๒๙,๐๐๐ บาท 
นายลพิน  การรักษ์       ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายซักถามข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ )  
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ตามที่กระผมเข้าใจนั้น สรุปว่าตอนนี้ผู้รับจ้างยังไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน แต่การใช้จ่ายในงบประมาณ  
(สท.เขต ๑)               ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ จะหมดแล้ว เทศบาลจึงต้องกันเงินไว้เพ่ือจะใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.  
            ๒๕๖๓ ใช่หรือไม่ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงข้อซักถาม  
(ประธานสภาฯ )  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้ 
(นายกเทศมนตรี)           ๑. ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายนั้น ถูกต้องแล้วท่ี ผู้รับจ้างยังไม่เป็นผู้ทิ้งงานแต่การใช้  
                จ่ายในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ จะหมดแล้ว เทศบาลจึงต้องกันเงินไว้เพ่ือจะใช้จ่ายได้ 
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ บริษัท พลภพโฟตอน จ ากัด ก็ต้องทราบกฎหมายดี การท า 
                    หนังสือเตือนเป็นระยะๆ นั้นเป็นระเบียบของทางราชการ บริษัทยืนยันมาท าสัญญา เทศบาล 
                                  ต้องท าเรื่องกันเงินงบประมาณไว้เพ่ือจะมีงบประมาณจ่ายให้กับบริษัท 
                              ๒. ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอว่าไม่อยากได้บริษัทนี้เป็นผู้รับจ้างนั้น ในการประกวดราคา  
                ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาที่ต่ าสุด เทศบาลไม่สามารถก าหนดได้ว่า  
                ต้องท าสัญญากับบริษัทใดโดยเฉพาะ หากไม่เลือกบริษัทท่ียื่นราคาต่ าสุด เทศบาลอาจถูก 
                ฟ้องร้องได้  



-๓- 
                เนื่องจากวันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาในการกันเงิน 
          งบประมาณในส่วนนี้ด้วย 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายซักถามเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ )  
ที่ประชุม        ไม่มี  
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอมติจากที่ประชุมพิจาณาอนุมัติกันเงินในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี 
(ประธานสภาฯ )        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณจ านวน ๗๒๙,๐๐๐  

       บาท         
ที่ประชุม        มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกันเงินในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

       หมวดครุภัณฑ์ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณจ านวน ๗๒๙,๐๐๐ บาท จ านวน ๙ เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องอ่ืนๆ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอแจ้งเรื่องการเหยียวยาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น เทศบาลได้รายงานความ 
(นายกเทศมนตรี)       เสียหายที่เกิดจากอุทกภัยผ่านอ าเภอสหัสขันธ์ ไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒  
             จ านวน ๑๐ สายขอให้พิจารณาตามรายละเอียดตามที่ได้แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว   เทศบาล 
             ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการท าสะพานไม้ถนนสายโพนสวาง-ค าน้ าแซบ และสายหลังโรงเรียน 
                           นามะเขือพัฒนศึกษา – หนองนาโสก บริเวณ นานายเลิศ  ปัญญาโส และใช้กระสอบทรายปิดก้ัน 
         ทางน้ าไหลถนนสายโพนสวาง – โพนค าพุทธคีรี หลังจากเทศบาลได้รายงานความเสียหายไปแล้ว  
             เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติ งบส ารองจ่ายไว้ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่ 
         เนื่องจากในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากอ าเภอสหัสขันธ์ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศ 
         พ้ืนที่อุทกภัยในต าบลนามะเขือ จ านวน ๖ หมู่ ได้แก่ หมู่ ๒, ๔, ๖, ๗,๙ และ ๑๑ ในพ้ืนที่เหล่านี้จะ 
         ใช้งบประมาณของเทศบาลซ่อมแซมถนนไม่ได้ต้องรองบประมาณจากป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
                           จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้นเทศบาลจึงได้ยกงบประมาณในส่วนนี้ไปซ่อมแซมในหมู่ ๑, ๓, ๕, ๘, ๑๐ และ  
         ๑๒  และได้ให้นายประยูร  โปสาวาท รองนายกเทศมนตรีน ากองช่างออกส ารวจถนนช ารุดเสียหาย 
             ใหม่เพ่ือจะได้รายงานไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ หากมีตรงไหนมีเพ่ิมเติมขอให้แจ้งกองช่างเพ่ือซ่อมแซม 
        ต่อไป ขณะนี้มีการใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ๓ ส่วน คือ จากป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
        จากงบส ารองจ่ายและ จากงบประมาณในเทศบัญญัติ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ผลกระทบจากพายุที่ผ่านมา ขอเสนอโครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านไทรทอง หมู่ ๑๑ – กุด  
(สท.เขต ๑)               พระเจ้าบริเวณโรงสี นายเรวัตร  จันทร์นวล เพราะพ้ืนที่นั้นลาดชันเป็นทางน้ าไหลผ่านไปสู่ไร่นา  
           กัดเซาะผิวจราจรจึงท าให้ถนนช ารุดเสียหายเป็นอย่างมาก ประชาชนสัญจรไปมาอาจเสี่ยงเกิด  

 



-๔- 
                 
              อุบัติเหตุ ได้ทราบว่ากองช่างออกส ารวจแล้วบอกว่าซ่อมแซมไม่ได้ ผมคิดว่าเป็นปัญหาความ 
              เดือดร้อนของประชาชนย่อมแก้ไขปัญหาได้ ส่วนโครงการที่เทศบาลส่งเข้าไปตามที่จังหวัดประกาศ  
                            เขตภัย พิบัติ ไม่มีโครงการนี้ แต่ ๒ โครงการที่ส่งเข้าไปเป็นท านบเป็นถนนเลียบริมห้วย นานางสมดี 
                            กับนานายชัยชนะ ที่บอกว่าหมู่บ้านไหนที่ประกาศเป็นภัยพิบัติต้องใช้งบประมาณจังหวัด ไม่ 
                            สามารถใช้งบประมาณเทศบาลได้ หากไม่ได้จริงๆ ถนนสายนี้เป็นถนนแบ่งเขตระหว่างหมู่ ๓ และ  
                            หมู่ ๑๑ ก็เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นชื่อของหมู่ ๓ อีกไม่นานประชาชนจะขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
                            แล้วฝากไปยังผู้มีอ านาจในการแก้ปัญหาให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพ่ีน้องประชาชนเขต ๑ ด้วย 
นายลพิน  การรักษ์     ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ ถนนสายนี้ แต่ไม่ถูกจุด ช่วงที่จะซ่อมแซมเปลี่ยน 
(ประธานสภาฯ )        ซ่อมแซมเป็นจุดนี้ได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้ได้รับทราบจากนายกเทศมนตรีว่ามีงบประมาณซ่อมแซม 

       ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท อยากน างบประมาณในส่วนนี้ไปซ่อมแซมถนนที่ช ารุดที่บ้านค าน้ าแซบ  
       ถึงท าสะพานไม้แต่ประชาชนก็สัญจรไปมาล าบาก แต่คิดเผื่อประชาชนและได้รับทราบจาก 
       นายกเทศมนตรีว่าต้องรองบประมาณจากป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงต้อง 
       รอไว้ก่อน ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ทุกท่านถ้ามีประชาชนถามว่าถนนสายโพนสวาง –  
       ค าน้ าแซบ เม่ือไหร่จะซ่อมแซม ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ได้อธิบายด้วยว่ารองบประมาณ 
       จากจังหวัดเพราะได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติ ส่วนในกรณีของถนนหมู่ ๑๑ – กุดพระเจ้า บริเวณ  
       นานางสมดี สามารถโยกงบประมาณไปซ่อมแซมได้หรือไม่  

นายรักสินธ์  เขาเขจร   จากที่กระผมได้ดูโครงการที่ส่งไปจังหวัดไม่มีโครงการนี้ และหมู่ ๑๑ เป็นพ้ืนที่ประกาศภัยพิบัติ  
(สท.เขต ๑)               ไม่สามารถใช้งบส ารองจ่ายของเทศบาลได้ จริงๆ แล้วถนนสายนี้เป็นถนนแบ่งเขตระหว่างหมู่ ๓  
               กับหมู่ ๑๑ จึงอยากจะเปลี่ยนชื่อโครงการที่กระผมส่งมาจากหมู่ ๑๑ เป็นหมู่ ๓ – กุดพระเจ้า ให้ 
           สามารถใช้งบประมาณของเทศบาลได้ เพราะถนนช ารุดเสียหายมากประชาชนสัญจรไปมาล าบาก 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  โครงการที่ของบประมาณไปที่จังหวัด โครงการที่ ๘ และโครงการที่ ๙ เป็นโครงการที่  
(นายกเทศมนตรี)         นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รายงานเข้ามาแต่จุดที่ นายรักสินธ์  เขาเขจร  
               แจ้งมาเป็นทางออกจากหมู่บ้านอยู่ในงบประมาณซ่อมแซมของเทศบาลซ่ึงยังไม่แจ้งให้ทราบ ขอให้ 
               เจ้าพนักงานพัสดุได้ชี้แจงต่อไป 
นายสมชาย  แสนณรงค์  ก่อนอ่ืนขออธิบายความหมายของผู้ประสบภัยคือผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัย  
(เจ้าพนักงานพัสดุ)      พิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการของรัฐ ถ้าเทศบาลเสียหายรัฐไม่ 
           สามารถช่วยได้ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน หน่วยงานสามารถแก้ไข 
           ปัญหาของประชาชนได้ กรณี สังกะสีหลุดหายไปที่เกิดจากพายุ ในกรณีที่ยังไม่ประกาศเขตภัยพิบัติ 
           เทศบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ แต่หลักการนี้ในเม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขต 
               ประสบภัยพิบัติในส่วนทั้ง ๘ โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ การด าเนินการต่างๆ จะเป็น 
               มาตรการในการเหยียวยาและฟ้ืนฟูไม่ใช่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนโดย  
 



-๕- 
 
          เฉียบพลัน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณในงบกลาง หลักในการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน 
                  ต่างๆ ที่เป็นเขตประกาศภัยพิบัติให้แจ้งกองช่างออกส ารวจเพ่ือส่งไปที่อ าเภอสหัสขันธ์ประชุมและส่ง 
              โครงการไปที่จังหวัดเพ่ือใช้เงินทดรองจ่ายต่อไป ส่วนถนนสายที่ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภา  
              เทศบาลเขต ๑ แจ้งมานั้น เดิมกองช่างได้ประมาณการชื่อว่า ซอยหน้าบ้าน นายเรวัตร  จันทร์นวล  
              เป็นเขตหมู่ ๑๑ จะเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นสายหน้าบ้านนายทองใส  เขาเขจร  เพ่ือไม่ให้อยู่ในเขต 
              ประกาศภัยพิบัติ รายละเอียดต่างๆ ได้ส่งไปอ าเภอแล้ว และได้มีโครงการเพ่ิมเติมอีก ๙ โครงการที่ 
              จะใช้งบประมาณของเทศบาล คือ 

๑. ซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านดงค าพัฒนา – นาครูนิยมพร หมู่ ๔  
๒. ซ่อมแซมถนนสายโนนอุดม  - สนามเป้า – เตาเผาขยะ หมู่ ๑๐ 
๓. ซ่อมแซมถนนสายโพนค า หมู่ ๕ – วัดหนองมันปลา  
๔. ซ่อมแซมถนนสายโพนค า หมู่ ๕  - นานายบุญถม  เสริฐผล 
๕. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนามะเขือ หมู่ ๑๒ – นานายล าไย  วงไชยา 
๖. ซ่อมแซมถนนสายแยกวัดลานตม หมู่ ๕ – รอยมนุษย์โบราณ     
๗. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนามะเขือ หมู่ ๑ แยกหนองกุง – ป่าสัก  
๘. ซ่อมแซมถนนสายแยกค าเชียงวัน – เส้นทางนรก บ้านนามะเขือ หมู่ ๑ 
๙. ซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายทองใส  เขาเขจร บ้านโป่งเชือก หมู่ ๓  งบประมาณ 

๙๐,๓๐๐ บาท   
                    หลังจากนี้จะเร่งด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้ทันกับสิ้นปีงบประมาณ  ในส่วนหมู่อ่ืนๆ ที่เป็น 
          พ้ืนที่ประสบภัยให้ส่งโครงการไปยังกองช่างเพ่ือจะเสนอโครงการของบประมาณกับทางจังหวัดต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์     ขอบคุณเจ้าพนักงานพัสดุ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ได้รับทราบค าชี้แจง โครงการที่กล่าวมา ๙ โครงการเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของเทศบาลใช่ 
(สท.เขต ๑)               หรือไม่ 
นายสมชาย  แสนณรงค์   เป็นโครงการที่ใช้งบส ารองจ่ายของเทศบาล งบประมาณทั้งหมด ๔๙๕,๒๐๐ บาท 
(เจ้าพนักงานพัสดุ)       
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ขอเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมถนนแยกเข้าวัดป่าโป่งเชือกเพราะขณะนี้ลูกรังหมดแล้ว จนถึงหน้าดิน 
(สท.เขต ๑)               เดิม เทศบาลไม่ได้ซ่อมแซมนานแล้ว แต่ใช้งานได้นานเนื่องจากทางวัดป่าโป่งเชือกได้ซ่อมแซมเป็น 
                            ระยะพอจะเหลืองบประมาณซ่อมแซมได้อีกหรือไม่ 
นายจรูณ  ณ สาโรจ์    ขอแจ้งซ่อมแซมถนนสายห้วยซัน มีจุดหนึ่งตรงติดกับที่ก านันคนปัจจุบันมีกอไผ่และเศษไม้ไผ่ขวาง  
(สท.เขต ๑)              ร่องน้ า พายุที่ผ่านมาน้ าล้นไปอีกข้าง ถนนช ารุดเสียหาย สัปดาห์ที่แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จ  
              ให้ตัดออกเนื่องจากจะติดต้ังเสาไฟฟ้า ขณะนี้กองไม้ไผ่มากกว่าเดิม ขอฝากผู้ที่จะซ่อมแซมให้น า  
              รถไถไปดันออก และมีจุดหนึ่งเป็นหลุมขนาดใหญ่ให้ซ่อมแซมให้ด้วย    
 
 



-๖- 
 
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ขอสอบถามว่าโครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ภัยพิบัติจะซ่อมแซมฝั่งล าห้วยที่ช ารุดเสียหายได้หรือไม่ 
(สท.เขต ๑)                เพราะริมตลิ่งช ารุดเข้ามาในไร่นาของประประชาชน 
นายสมชาย  แสนณรงค์  สามารถส่งโครงการซ่อมแซมตลิ่งล าห้วยได้ ให้แจ้งกองช่างด าเนินการส ารวจและประมาณราคา  
(เจ้าพนักงานพัสดุ)        เพ่ือส่งโครงการเสนอของบประมาณจากจังหวัดซ่ึงเป็นกรณีเร่งด่วน อ าเภอจะพิจารณาและส่งไป 
                ยังจังหวัดภายในพรุ่งนี้  
นายรักสินธ์  เขาเขจร   ขอสอบถามว่าซ่อมแซมริมตลิ่งล าห้วยที่ช ารุดในพ้ืนที่ท่ีไม่ประกาศเขตภัยพิบัติได้หรือไม่ 
(สท.เขต ๑)                 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆ 
(ประธานสภาฯ )  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอชี้แจงว่าจะมีงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ จ านวน  
(นายกเทศมนตรี)         ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นายอ าเภอสหัสขันธ์ได้เร่งรัดให้เทศบาลได้เสนอโครงการ เทศบาลได้เสนอ 
               โครงการขุดลอกล าห้วยทั้งห้วยยาง หัวยแข้ ห้วยมะเขือ ห้วยลาดค้อ ห้วยขม้ิน ทั้งขุดลอกและท า 
              หลุมดักน้ าเป็นช่วงๆ เสนอของบประมาณไป ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัด 
              กาฬสินธุ์อนุมัติหมด ปรากฏว่าวันนี้มีการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับทราบข่าวจาก 
              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ และ หมู่ ๑๒ ว่าได้ไปประชุมเม่ือวันที่ ๒๖ ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ตัด  
              งบประมาณเหลือแค่ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ ต้องรอสอบถามกับ 
                            นายอ าเภอสหัสขันธ์อีกครั้ง แต่เทศบาลจะของบประมาณใหม่แต่ถ้าหากโครงการไม่ถูกตัดเทศบาล 
              ได้งบประมาณในส่วน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท นี้หมดไม่ต้องของบประมาณจากที่อ่ืน  
นายรักสินธ์  เขาเขจร  ขอสอบถามว่างบประมาณที่นายกเทศมนตรีได้เสนอมาเป็นโครงการเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้านได้ 
(สท.เขต ๑)              ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบหรือไม่ เพราะผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าไม่เก่ียวข้องกับเทศบาลเพราะ 
              เป็นงบประมาณที่ส่งมาให้ผู้ใหญ่บ้านโดยตรง 
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอชี้แจงว่าเป็นงบประมาณเดียวกัน เนื่องจากเทศบาลได้ออกส ารวจ เขียนแบบแปลนและ 
(นายกเทศมนตรี)        ได้ส่งโครงการไปที่อ าเภอเพ่ือของบประมาณ แต่อ าเภอได้ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านออกประชาคม 
              หมู่บ้านขอความเห็นชอบ หากเทศบาลไม่ได้ยื่นไปคงไม่มีแบบแปลนหรือโครงการที่น าเสนอขอ 
              งบประมาณ  เทศบาลต าบลนามะเขือยื่นเสนอโครงการมากกว่าต าบลอ่ืนเพราะพนักงานท างานทั้ง 
              วันเสาร์อาทิตย์ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่าเป็นผลงานที่เทศบาล 
              ได้น าเสนอไป เทศบาลต าบลนามะเขือได้ของบประมาณมากกว่าต าบลอ่ืนจึงได้ให้พนักงานไปช่วยที่ 
              อ าเภอสหัสขันธ์เพ่ือเตรียมเอกสารเข้าประชุม 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสายดับ หมู่ ๓ คือ หน้าบ้าน นายศรชัย  พิณรัตน์  , หน้าบ้านนายทองจันทร์   
(สท.เขต ๑)              ธรรมเกสร และ หน้าบ้านนางบัวไล  โนนทิง 
 
 



      -๗- 
 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
ที่ประชุม        ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แจ้งเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )  
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอแจ้งว่าได้ประสานกับนายอ าเภอสหัสขันธ์แล้วว่างบประมาณที่เทศบาลส่งไป จ านวน  
(นายกเทศมนตรี)       ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ยังไม่ถูกตัดงบประมาณออกส่วนเรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าจะแจ้งกองช่างเร่ง 
           ด าเนินการซ่อมแซม ต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
(ประธานสภาฯ )      
ที่ประชุม        ไม่มี        
นายลพิน  การรักษ์     หากไม่มี ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ )         
      
         เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๕๐  น. 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)   ยุคชัย  ไชยค ามี        (ลงชื่อ)     ลพิน  การรักษ์   
        (นายยุคชัย  ไชยค ามี)                                 (นายลพิน  การรักษ์) 

            ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
    (ลงชื่อ)  จันที  ทองสวัสด์ิ          (ลงชื่อ)   สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา              (ลงชื่อ)    พรอ านวย  ไกยะแสง 
           (นางจันที  ทองสวัสด์ิ)                      (นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา)     (นายพรอ านวย  ไกยะแสง) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 
สมัยประชุมวิสามัญท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายลพิน  การรักษ์ ประธานสภาเทศบาล ลพิน  การรักษ์  
๒ นายเฮียง  นาทันลิ รองประธานสภาเทศบาล เฮียง  นาทันลิ  

๓ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอ านวย  ไกยะแสง  

๔ นางจันที  ทองสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันที  ทองสวัสด์ิ  
๕ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  

๖ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชูถิ่น  จ าเริญเจือ  

๗ นายจรูญ  ณ สาโรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรูญ  ณ สาโรจ์  
๘ นายรักสินธ์  เขาเขจร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รักสินธ์  เขาเขจร  

๙ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จิตศรา  ศรีดาแก้ว     
๑๐ นายยุคชัย  ไชยค ามี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ยุคชัย  ไชยค ามี  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม      ๑. นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลากิจ              
          ๒. นางสาวนิตยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๒  ลาป่วย 
                  ๓. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑  ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมชาย  แสนณรงค์ เจ้าพนักงานพัสดุ สมชาย  แสนณรงค์  

๒ นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ นายกเทศมนตรี สมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  
๓ นายสมชาย  เหล่ามูล รองนายกเทศมนตรี นายสมชาย  เหล่ามูล  

๔ นายประยูร  โปสาวาท รองนายกเทศมนตรี นายประยูร  โปสาวาท  
๕ นางเพชรา  ภูจิตทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี เพชรา  ภูจิตทอง  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


